

เลี้ยงสอบขอรับ "ตัวครู" ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

นำเสนอเมื่อ : 3 ม.ค. 2563

เลี้ยงสอบขอรับ"ตัวครู"ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หวังการสอบครั้งแรกไร้ข้อบกพร่อง

ครูสภา เล็งใช้ระบบสอบผ่านคอมพิวเตอร์ขอรับใบอนุญาต"ตัวครู" พร้อม ขยายระยะเวลาจัดทำผังข้อสอบ คัดส่งไม่ต่อ สทศ. ม.ค. 63 หวังให้การร่างผังข้อสอบมีความละเอียด ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างดีที่สุด

นางวัฒนาพร ระวังทุกข์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครูสภา (เลขาฯ ครูสภา) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในการประชุมคณะอนุฯ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการจัดทำผังข้อสอบ หรือ Test Blueprint ที่จะประกอบด้วย 3 หมวด ได้แก่ หมวดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 2.หมวดความรู้ทางวิชาชีพครู และ 3.หมวดความรู้วิชาเอก ซึ่งที่ประชุม ได้มีความเห็นว่าจะขยายระยะเวลาในการจัดทำผังข้อสอบดังกล่าว แล้วจะส่งต่อไปสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ไปดำเนินการจัดการออกข้อสอบในเดือนมกราคม 2563 เนื่องจากที่ประชุมต้องการให้การร่างผังข้อสอบมีความละเอียด ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานอย่างดีที่สุด

ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯครูสภา กล่าวอีกว่า อีกทั้งที่ประชุมยังได้มีการทบทวนถึงเรื่องวิธีการที่จะใช้ในการทดสอบ ที่เดิมใช้แบบการมีการจัดสอบ และผู้เข้าสอบทำการทดสอบผ่านกระดาษคำตอบ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้มีการศึกษารูปแบบการจัดการทดสอบ ว่า สามารถดำเนินการผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไหม เพื่อที่จะให้การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ถือว่าการจัดขึ้นครั้งแรกดีที่สุด และไม่เกิดปัญหา

“จากเดิมที่มีการหารือกันว่าจะมีการสอบครั้งแรกในช่วงเดือนพฤษภาคม และสอบอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนนั้น และเมื่อที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับผู้ที่จะจบการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) และนักศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2563 พบว่า คุณกลุ่มนี้จะจบการศึกษาในช่วงเดือนกันยายน 2563 ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นว่ยังมีเวลาที่จะยกวางผังข้อสอบให้ละเอียดถี่ถ้วน มีคุณภาพและสมบูรณ์ที่สุด”ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ ครูสภา กล่าว

ที่ผ่านมาขอขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู ไม่ต้องมีการสอบ เพียงแต่ครูที่ไม่ได้จบครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์โดยตรง ต้องไปเรียน เพื่อให้ได้ ป.บัณฑิต ก็มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตแล้ว ส่วนครูที่จบสายสอนโดยตรง จะได้รับใบอนุญาตทันทีที่ยื่นขอ ดังนั้น การสอบเพื่อให้ได้ตัวครูที่จะมีขึ้น จึงเป็นปรับกติกาใหม่ และเป็นการสอบครั้งแรก

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563](#)